



ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2591-8254 โทรสาร 0-2591-8266
E-mail : prdms2011@hotmail.com , pr_dms@yahoo.co.th

กรมการแพทย์ประชุมแพทย์เครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานมุ่งยกระดับให้เป็นสากล

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์จับมือ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย ประชุมแพทย์เครือข่ายมุ่งจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงานในไทยให้เป็นระดับสากล

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคที่เกิดจากการทำงานเป็นโรคหรือ ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีสาเหตุโดยตรงหรือทางอ้อมจากการทำงานที่สัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือ สภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยอาการเจ็บป่วยอาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน หลังเลิกงาน หรือภายหลังที่ออกจากงานไปแล้ว โดยมีสาเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น จากการสัมผัสสารเคมีโดยตรง หรือ สารเคมีหรือวิธีการทำงานนั้นๆ ทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมกำเริบขึ้น ดังนั้น โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ จึงได้ จัดสัมมนาการทำคลินิกโรค จากการทำงานให้เป็นสากล ในหัวข้อเรื่อง Occupational Medicine for all เป็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาล นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ร่วมกับสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ให้ แก่ เครือข่ายศูนย์โรคจากการทำงานทั่วประเทศ โดย ได้รับการ สนับสนุน จากกองทุนเงินทดแทนในงบประมาณสนับสนุน โครงการศูนย์โรคจากการทำงานระดับชาติ

นายแพทย์สมบุรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า การประชุม ดังกล่าว มี วัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างมาตรฐานการดำเนินงานระดับนานาชาติให้ แก่คลินิกโรคจากการทำงานทั่ว ประเทศยกระดับความรู้ของแพทย์และพยาบาลในคลินิกโรคจากการทำงาน รวมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน ระดับประเทศและนานาชาติ โดยวิทยากร ที่มีชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญ ในระดับโลก อาทิ Prof. David Koh กรรมการในคณะกรรมการระดับโลกหลายคณะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ Prof. Malcolm Sim หัวหน้า แผนกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัย Monarch เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย และบรรณาธิการวารสาร Journal of Occupational and Environmental Medicine ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม ประชุม ประกอบด้วย แพทย์และพยาบาลจากคลินิกโรคจากการทำงาน แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ทั่วประเทศ จำนวนรวมทั้งสิ้น 114 คน ซึ่งจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ตลอดจนการจัดการเรื่องการกลับเข้าทำงานหลังการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

-ขอขอบคุณ-

15 ธันวาคม 2560